

Bản tin thị trường

17.03.2025

Nhận định, tin doanh nghiệp, data talks

Tin Trọng Điểm

Nhận định thị trường
Cổ phiếu quan tâm
Danh mục đầu tư

Cổ phiếu quan tâm

Data Talks

Cổ phiếu tăng trưởng
Lịch chia cổ tức



- Thị trường tạm dừng giảm và chỉ số **VNindex** đi ngang, nhưng một vài nhóm ngành vẫn bật tăng tốt như nhóm bất động sản, nhóm họ VIN. Ngược lại nhóm cổ phiếu cơ bản tăng nhiều trong sóng trước lại giảm mạnh như FPT, CTD, DGC, GMD, HAH...Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 225 tỷ, trong đó bán mạnh nhất là mã FPT. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, với hơn 23 nghìn tỷ đồng được giao dịch trên sàn HOSE.
- Về mặt kỹ thuật, chỉ số **VNindex** vẫn trong trạng thái tích cực khi **RSI** ở mức 68.11 và **MACD** 0.74.
- Nhịp chỉnh của thị trường chung có vẻ đã kết thúc, thị trường chứng khoán thế giới cũng tích cực trở lại trong cuối tuần qua. Chỉ số **VNindex** vẫn đang trong 1 sóng uptrend mạnh khi vượt qua cả MA20 và MA50. Sau nhịp chỉnh chỉ số sẽ tiếp tục đi theo xu hướng chính, kháng cự trên của chỉ số chỉ còn mức **1.500** điểm.
- Chiến lược đầu tư: nhà đầu tư có thể tiếp tục trading để tìm kiếm lợi nhuận. Danh mục đầu tư tham khảo: **MWG, VCI, HCM, VND, PDR, DXG, HAG, DGC, HPG, DGW, OCB, FRT, SZC, HVN, CII, SSI, CTG, LPB.**

ĐIỂM TIN VĨ MÔ

- **Dow Jones tăng hơn 650 điểm nhưng vẫn ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2023.** Chứng khoán Mỹ khởi sắc vào ngày thứ Sáu (14/03), xoá bớt phần nào mức giảm mạnh trong tuần khi nhà đầu tư được giải toả khỏi các tiêu đề liên quan đến thuế quan. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/03, chỉ số Dow Jones tăng 674.62 điểm (tương đương 1.65%) lên 41,488.19 điểm.
- **Vàng thế giới vượt ngưỡng 3,000 USD giữa lo ngại về thuế quan.** Giá vàng vượt ngưỡng 3,000 USD/oz lần đầu tiên vào ngày thứ Sáu (14/03), khi chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đối tác thương mại lớn làm chao đảo thị trường tài chính và thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn để bảo vệ trước khả năng suy thoái và lạm phát gia tăng.
- **Mark Carney nhậm chức Thủ tướng Canada, khẳng định sẽ không nhượng bộ Mỹ.** Ông Mark Carney đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 24 của Canada trong ngày 14/3, kế nhiệm ông Justin Trudeau sau gần một thập kỷ lãnh đạo đất nước. Ngay sau khi nhậm chức, ông Carney không chậm trễ tuyên bố sẽ bắt tay ngay vào công việc..

ĐIỂM TIN DOANH NGHIỆP

- **REE trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, cổ tức 2024 duy trì 25%, triển khai ESOP giá 10,000 đồng/cp.** CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức 2024 gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Công ty cũng đề xuất phát hành 500,000 cp ESOP 2025 với giá ưu đãi 10,000 đồng/cp, đồng thời trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Huỳnh Thanh Hải.
- **Chứng khoán SBB đặt kế hoạch lãi 'mỏng' trong năm 2025.** Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 của CTCP Chứng khoán SBB (SBBS), HĐQT Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu hơn 17.9 tỷ đồng, tổng chi phí gần 17.7 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 281 triệu đồng.
- **Hai thành viên HĐQT Chứng khoán Nhất Việt từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ.** Ngày 14/03, CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS) thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm của hai thành viên HĐQT, bao gồm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Trần Anh Thắng và thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Xuân Diệp, đều vì lý do cá nhân.
- **Công ty mẹ giảm sở hữu tại Masan Consumer, đáp ứng thêm điều kiện niêm yết lên HOSE.** Ngày 07/03, Công ty TNHH MasanConsumerHoldings đã giảm sở hữu tại CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, UPCoM: MCH) từ hơn 92.6% xuống còn hơn 70.4%. Động thái này được cho là một phần trong kế hoạch niêm yết MCH lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).



BP Phân tích

Khuyến cáo

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Nhà đầu tư cần nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng như các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó.

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.

VISecurities
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Tầm nhìn mới, Giá trị mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở)

Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (84 24) 710 888 48, Fax: (84 24) 3944 5889

<https://www.vise.com.vn>

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Tầng 2, tòa nhà Savimex, Số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84 28) 7108 8848

Fax: (84 28) 3915 2931